



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 5 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,236 ราย ผู้ป่วยสะสม 44,626,793 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 30,171 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,011 ราย รักษาหายสะสม 4,404,369 ราย ยังรักษาอยู่ 32,253 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 775 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 535,140,213 (+510,762) ราย เสียชีวิต 6,319,866 (+973) ราย รักษาหาย 505,927,557 (+538,273) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, innnews, tnnthailand)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ และรมว.กลาโหม ย้ำประชาชนทุกกลุ่ม ต้องได้รับวัคซีนทั้งเข็มหลักและเข็มกระตุ้นอย่างครอบคลุม (Universal Vaccination) ซึ่งเป็นมาตรการหลักควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยทุกจังหวัดต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ข้อมูลสธ.พบว่าสิ้นเดือนพ.ค. ครอบคลุมเพียงร้อยละ 41 จึงขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับวัคซีนทั้งเข็มหลักและเข็มกระตุ้นในสถานพยาบาลหรือรพ.สต. ใกล้บ้าน ซึ่ง สธ. ได้มีการกระจายวัคซีน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, thebangkokinsight, hfocus, tnnthailand, thailandplus)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูล 2 มิ.ย. 65 มีผู้ที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นมารับการฉีดประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น โดย 20 จังหวัดที่ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้น้อยเทียบกับจำนวนประชากรที่ถึงกำหนดรับเข็มกระตุ้นแล้ว ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ พัทลุง ตรัง เลย กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร สุราษฎร์ธานี และจันทบุรี จึงต้องเร่งสื่อสารเชิญชวนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเพียงพอ รองรับการเดินทางและใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ขณะนี้ สธ.มีแผนจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ทั้งซิโนแวค แอสตราเซนเนกา และไฟเซอร์ ไปยัง รพ.สต. เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่อยู่ห่างไกล สามารถพาผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และให้บริการแบบวอล์กอินทุกจุดฉีด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, tnnthailand, thebangkokinsight)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความสรุปข้อมูลการศึกษาวัคซีนโควิด 19 มีการศึกษาต่อเนื่องทั่วโลก ดังนี้ 1.ประสิทธิภาพของวัคซีนขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน วัคซีน 1-2 เข็มไม่เพียงพอในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค 2.การได้รับวัคซีนครบ หมายถึงฉีดวัคซีนเบื้องต้น 2 ครั้งและกระตุ้นอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง 3. คนปกติแข็งแรงดีทุกคนควรรับวัคซีนอย่างน้อย 3 ครั้ง 4.กลุ่มเสี่ยง เช่น 608 คือ อายุเกิน 60 มีโรคประจำตัว หรือมีภูมิต้านทานต่ำ กินยากดภูมิต้านทาน ควรรับวัคซีนอย่างน้อย 4 ครั้ง 5. ประสิทธิภาพการป้องกันโรคขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการรับวัคซีนมากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด หรือสูตรการฉีดวัคซีน 6.การก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น ประชากรส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต 7.ถ้าได้รับวัคซีน 2 หรือ 3 เข็มแล้วติดเชื้อ เหมือนการได้รับวัคซีนอีก 1 เข็ม ภูมิคุ้มกันที่ได้อาจเป็นแบบลูกผสม มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรงได้ดี 8.ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมกับติดเชื้อ อีก 6 เดือนขึ้นไป สามารถกระตุ้นวัคซีนอีกครั้งถือเป็นเข็มที่ 4 9.ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนหรือฉีดเข็มเดียวแล้วติดเชื้อ ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อ 1 - 3 เดือน 10.เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ความรุนแรงของโรคจะน้อยมาก แต่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน ใช้ได้ทั้ง mRNA หรือเชื้อตาย และควรได้ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง

2. ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา เว็บไซต์(ข่าวสด ผู้จัดการ ข่าวสด สยามรัฐ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ workpointtoday thebangkokinsight topnews ch7 innnews)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯและรมว.กลาโหม ชื่นชมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งในการตรวจ ติดตามประเมินผลสถานการณ์เชิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามตามมาตรการสธ.และข้อกำหนด ศบค. หลัง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

พื้นที่สีเขียว-สีฟ้า ได้เปิดกิจการแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งพบว่าได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาเปิดจากไม่เกินเวลา 24.00 น. เป็นให้เปิดได้ถึง 02.00 น. นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน เชื่อว่าหากสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น รัฐบาลจะมีการประชุมหารือกับ ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก ทั้งนี้ นรม. มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 6 มิ.ย.65

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” ในพื้นที่โล่งแจ้ง หลังประกาศใช้แค่ 1 วัน พร้อมออกประกาศออกนอกเคหสถานต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา, ch7, ch3)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีมีผู้ตั้งคำถามเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ล่าช้า ว่า หลังจาก ครม. ได้มีมติอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 รวมถึงงบบุคลากรโควิด 19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 สป.สธ. ได้ติดตามเรื่องมาตลอด และได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ แจ้งอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 ซึ่งได้เร่งดำเนินการตามระบบการเงินการคลัง และจัดสรรลงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,311,312 บาท และค่าตอบแทนเสี่ยงภัยปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) จำนวน 1,910,996,675 บาท รวม 1,918,307,987 บาท สำหรับปีงบประมาณ 2565 อยู่ระหว่างแต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานส่งส่วนกลางเพื่อเสนอสำนักงบประมาณต่อไป

4.อัปเดตความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก อัปเดตความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 มีสาระสำคัญคือ 1.งานวิจัยจากทีม National Institute of Health (NIH) ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ใน NIH VideoCast วันที่ 19 พ.ค.65 ผลการชันสูตรศพผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวน 44 คน ตรวจพบ RNA ของไวรัสกระจายอยู่ทั่วทุกระบบของร่างกาย และบางรายตรวจพบได้ยาวนานกว่า 7 เดือน การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย้อมดีที่สุด 2.Wang C และคณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนในช่วงเช้าจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าช่วงบ่าย และ 3.Banerjee M และคณะจากประเทศอินเดีย พบว่าการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหลังจากติดเชื้อ ร้อยละ 59 คนที่เคยติดเชื้อจึงควรป้องกันตัวสม่ำเสมอ เพราะจะติดเชื้อซ้ำได้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และภาวะ Long COVID นอกจากนี้ยังควรประเมินตรวจสุขภาพตนเองเป็นระยะ หากมีอาการผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่นั้นๆ



โรคฝีดาษวานร

สถานการณ์โรคฝีดาษวานร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน ผู้จัดการ คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ ศูนย์ข่าวแชนนัล 10 workpointtoday tnnthailand thainews Chiangmainews)

- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลก ตั้งแต่ 7 พ.ค. - 3 มิ.ย. 65 มีรายงานผู้ป่วย 878 ราย (เพิ่มขึ้น 66 ราย) เป็นผู้ป่วยยืนยัน 782 ราย (เพิ่มขึ้น 76 ราย) และผู้ป่วยสงสัย 96 ราย (ลดลง 10 ราย) ใน 42 ประเทศทั่วโลก (เพิ่มขึ้น 4 ประเทศ) 5 ลำดับแรก ได้แก่ สเปน 208 ราย (ร้อยละ 24) อังกฤษ 199 ราย (ร้อยละ 23) โปรตุเกส 138 ราย (ร้อยละ 16) แคนาดา 66 ราย (ร้อยละ 8) และเยอรมนี 50 ราย (ร้อยละ 6) ประเทศใหม่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ได้แก่ อูรุกวัย 4 ราย มอริเชียส 3 ราย เฮติ และ โมร็อกโก ประเทศละ 1 ราย

ในประเทศไทย ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยัน แต่มีรายงานผู้เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยสงสัย 6 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อฝีดาษวานรทั้ง 6 ราย สำหรับข้อเสนอแนะในประเทศไทย ได้แก่ 1.สร้างการประชาสัมพันธ์ในเทศกาล "บางกอกโพรด์" เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงการป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร 2.เพิ่มการดำเนินการในสถานที่เสี่ยง และ 3.ในการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน อาจพิจารณาเพิ่มการคัดกรองในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

เฝ้าระวังในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- เพจเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics โดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ระบุ การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสฝีดาษลิงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) ซึ่งเป็นการระบาดระหว่างคนสู่คน พบว่าเกิดการกลายพันธุ์บนจีโนมถึง 40 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยการกลายพันธุ์รวดเร็วขึ้นถึง 1 ตำแหน่งต่อจีโนมต่อเดือน จากก่อน พ.ศ.

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

2561 ที่มีเพียง 1 ตำแหน่งต่อจีโนมต่อปี และคาดว่าเริ่มมีการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วและแพร่ระบาดในหมู่มนุษย์ในระดับต่ำ ๆ มาตั้งแต่ปี 60 จนมีการระบาดใหญ่ในเดือนพ.ค. 65 ที่อาจมีสาเหตุมาจากเทศกาลที่มีคนมารวมชุมนุมจำนวนมากที่สเปน และการกลับมาเดินทางทั่วโลกหลังการระบาดของโควิด 19 เริ่มสงบลง ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการกลายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกับการแพร่ระบาดและอาการผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หรือไม่อย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- รศ.ดร.เจษฎา เตนดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีมีการแพร่ข่าวไปตามโซเชียลว่า "ฝีดาษลิง" แคปัสสวะกระเด็น โคนผิวปูด แล้วติดโรคปึบ จริงหรือ? ต้องขอยก "นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร" รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ว่า "ความกังวลใจของคนในการเข้าห้องน้ำสาธารณะ เกรงว่าจะติดเชื้อฝีดาษลิง อยากให้เข้าใจว่าการปัสสาวะไม่ได้ฟังกระจายมาก จนแพร่เชื้อหรือรับเชื้อได้ แต่อยู่ที่ตุ่มบริเวณอวัยวะเพศ หากแตกออกมาก็สามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสโดยตรง ไม่ใช่จากการปัสสาวะ"

เฝ้าระวังต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

- องค์การอนามัยโลกเชื่อว่า การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร อาจไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จำเป็นต้องลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน การดำเนินการที่นำโดยชุมชน การแยกตัวผู้ติดเชื้อ ระหว่างการติดเชื้อ รวมถึงการติดตามและตรวจสอบผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้ ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเดียวกับที่ใช้ในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 เพราะไวรัสไม่ได้แพร่กระจายในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดต่อไปในระดับสูง

ข้อสังเกตจากสถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลก ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยเพิ่มสูงใน 4 ประเทศ ได้แก่ โปรตุเกส 19 ราย อังกฤษ 11 ราย เนเธอร์แลนด์ 8 ราย และสหรัฐอเมริกา 3 ราย ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ยังพบผู้ป่วยใหม่รายวันอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และโมร็อกโกพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ มีประวัติกลับจากประเทศในยุโรป ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพศชาย อายุ 20-59 ปี และมีประวัติเป็นชายมีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- ซีซีซี รายงานสถานการณ์โรคฝีดาษลิงในสหรัฐ ยืนยันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 21 คน ในอย่างน้อย 11 รัฐ ผู้ป่วยทุกคนเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต และพบว่าผู้ป่วย 17 คน เป็นชายซึ่งมีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน หลังจากนั้นก็มีผื่นหรือตุ่มปรากฏบริเวณอวัยวะเพศและผิวหนังโดยรอบ แม้อย่างน้อยมากที่โรคฝีดาษลิงจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง แต่ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อภายในชุมชนยังมีอยู่ จึงขอให้บุคลากรการแพทย์ตรวจผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยอย่างละเอียด และยังไม่กำหนดว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่การสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย และผู้ที่สัมผัส ตุ่ม และบาดแผลจากฝีดาษลิงตามผิวหนัง เพิ่มความเสี่ยงติดโรค

ปัจจุบัน สหรัฐตรวจคัดกรองโรคฝีดาษลิงได้วันละ 120 ตัวอย่าง แต่มีศักยภาพการตรวจได้สูงสุดวันละ 1,000 ตัวอย่าง ขณะที่การวินิจฉัยของแพทย์ ว่า ผู้ป่วยหายขาดจากโรคแล้วหรือไม่ ต้องรอจนกว่าบาดแผลทั้งหมดหาย และมีผิวหนังใหม่งอกขึ้นแทนที่ ซึ่งอาจนานกว่า 21 วัน ส่วนการฉีดวัคซีนใช้ทรีพริหรือฝีดาษยังคงเน้นเฉพาะบุคลากรการแพทย์และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง.



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการ คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา nantiontv. Thebangkokinsight topnews innnews ch7

- นายสรวิศ ลิมปประดิษฐ์ โฆษกศาลยุติธรรม เปิดแถลงการณ์ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จึงส่งผลให้การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะไม่มีความผิดอีกต่อไป ว่า ขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นไปตามหนังสือเวียน สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ศาลจะยกฟ้อง ส่วนถ้าอยู่ระหว่างฝากขังศาลก็จะยกเลิกการฝากขัง ถ้ามีหลักประกันก็จะคืนหลักประกัน ส่วนคดีกัญชาที่ถึงที่สุดแล้วแต่ตัวจำเลยอยู่ระหว่างกักขังแทนค่าปรับก็จะยกเลิกและปล่อยไป ส่วนกรณีที่ยังติดสินจำคุก คิดว่าน่าจะไม่มีจำนวนไม่มาก เพราะโทษคดีเกี่ยวกับกัญชาส่วนมากจะไม่ใช้โทษสูง ซึ่งทางศาลเองก็จะดำเนินการตรวจสอบและออกหมายปล่อย ในขณะเดียวกันทางจำเลยหรือญาติก็สามารถทำคำร้องเข้ามาได้ เพราะจำเลยบางคนอาจจะมิดคดีอื่นด้วย ส่วนคดีที่รอนัดฟังคำพิพากษาที่จำเลยได้ปล่อยชั่วคราวอยู่ ก็จะยกฟ้อง แต่ศาลก็ยังกำหนดนัดมาฟังคำพิพากษาตามเดิม เพราะถือว่าตัวอยู่ ข้างนอกเรือนจำ ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ต้องขังคดีกัญชาที่มีทั้งสิ้น 4,103 ราย แยกเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 884 ราย และนักโทษเด็ดขาด 3,219 ราย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวถึง งานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้ จัดที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ.บุรีรัมย์ ว่า ในงานจะมีอยู่ 2 หัวข้อใหญ่ 1. ประชาชนได้อะไรจากการมีประกาศราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกกัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ และ 2.ในแนวทางการค้าและทางธุรกิจ ประชาชนจะได้อะไร ซึ่งในวันเปิดงาน 10 มิถุนายนนี้ จะมีการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการปลูก ว่าปลูกอย่างไร ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ซึ่งปกติประชาชนที่เคยปลูก จะใช้เพื่อการแพทย์อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันเป็นใต้ดิน ตอนนี้ทำจากใต้ดินขึ้นมาบนดินให้ถูกกฎหมาย เน้นทางการแพทย์เป็นหลัก ใช้สำหรับคนป่วย ประคับประคอง ที่จะต้องทุกข์ทรมานจากอาการปวดต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงบริการเข้าถึงการรักษา ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน อีกทั้งเขตสุขภาพที่ 9 ยังมีที่ผลิต หรือสกัดน้ำมันกัญชาอีกด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน แนวหน้า)</p> <p>-ที่ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศก่อนการจัดงาน "มหกรรมปลดล็อกกัญชา 360 องศา" เริ่มคึกคัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร ต่างเตรียมความพร้อม หากกัญชาปลูกได้เสรี และสามารถนำกิ่งก้านนำมาประกอบอาหารได้ เมนูอาหารต่างๆ จะกลายเป็นเมนูพิเศษขึ้นทันที ด้าน น.ส.ยุวรินทร์ ดวงวงษา อายุ 49 ปี เจ้าของร้านอาหารไถ่ย่างป่าชู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่คืออยากให้มีการควบคุมเรื่องสารเสพติด ซึ่งมีอยู่ในกัญชา เพราะหากนำไปใช้ผิดวิธี อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้</p> <p>ที่ จ.บึงกาฬ นางศุภิญา พุทธาอามาตย์ ตัวแทนจากกลุ่มผลิตพืชชีวภาพอัดเม็ดบ้านท่าไคร้ และกลุ่มพืชผักและสมุนไพรปลอดสารพิษบ้านนาโนน ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ กล่าวว่า หลังการปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ทุกบ้านปลูกเองได้ การจำหน่ายจะยากขึ้น ทางกลุ่มอยากขยายผลต่อยอด จากเดิมที่ปลูกแล้วขายต้น ขายใบ ขายช่อดอก มาเป็นธนาคารต้นกล้า คือความต้องการของกลุ่มให้สามารถเพาะต้นกล้าพันธุ์กัญชา กัญชง ส่งขายให้กับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ต้องการจะปลูกกัญชาได้ เพราะปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ปลูก ขายลำต้น ขายราก ขายใบ ได้เท่านั้น ส่วนที่เป็นต้นกล้าเป็นเมล็ดพันธุ์รัฐยังไม่อนุญาต ทั้งนี้ ตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชามาหลายเดือนแล้ว หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มาซื้อช่อดอกกับเรา ทุกวันนี้ก็ขายต้น ขายใบ ขายราก ให้กับชาวบ้านที่ต้องการใช้สำหรับคนเจ็บคนป่วย คนที่อยากรักษาตัวเอง ดูแลตัวเอง และอยากให้ทางรัฐมีการส่งเสริมเรื่องการขายให้ด้วย หรือสถานที่จำหน่ายตามจุดหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จัดหาตัวแทนที่จะมารับผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย</p>	
<p>ยกคดีอุ้มบุญเป็นคดีพิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ผู้จัดการ โปสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย topnews tnnthailand innnews ch7)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเอาจริงกวาดล้างอุ้มบุญผิดกฎหมาย โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติงานในการสืบสวนคดีตรวจสอบข้อเท็จจริง และเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะทำการป้องปราม การตัดตอนเส้นทางการเงิน และการนำตัวผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติดำเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างเข้มข้นและถึงที่สุด โดยล่าสุดดีเอสไอได้รับแจ้งจาก สบส.กว่า 10 คดี ซึ่งรับเป็นคดีพิเศษแล้ว 2 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน</p>	-
<p>อาหารริมบาทวิถี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ แนวหน้า)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เผยแพร่เอกสารประกอบการเสวนา "การจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี" อ้างอิง โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ , สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พบว่า เหตุผลในการเลือกซื้ออาหารริมบาทวิถี 3 อันดับแรก คือ สะดวกเข้าถึงง่าย ร้อยละ 83.2 ราคาถูกร้อยละ 39.4 และน่านั่งประทานร้อยละ 26.4 ประเภทอาหารที่รับประทานบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปิ้ง/ย่าง/เผา, อาหารตามสั่ง และอาหารต้ม</p> <p>ขณะที่ รศ.ดร.เรวดี จงสุวิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เมื่อปี 2561 พบว่าอาหารริมบาทวิถีที่สุ่มเก็บตัวอย่าง มากกว่า 1 ใน 3 มีปริมาณพลังงาน ไขมัน และโซเดียม สูงกว่า 1 ใน 3 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ร้อยละ 42 มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรครสูงกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ประกอบการยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ในปี 2563 ได้จัดโครงการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี ใน 3 พื้นที่นำร่อง คือฟู้ดทรัค กรุงเทพมหานคร (กทม.) ย่านชอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และตลาดราชบุตร จ.อุบลราชธานี ผลการดำเนินโครงการปรับสูตรอาหารริมบาทวิถีเพื่อสุขภาพ รวม 59 รายการ พบมีการพัฒนาด้านโภชนาการจำนวน 36 รายการ การปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคอยู่ที่ 19 รายการ จากเดิม 20 รายการ ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ผ่านความร้อนบางส่วนหรือไม่ผ่านความร้อนก่อนเสิร์ฟ</p>	-
<p>เตือนสตรีระบายอารมณ์โกรธลงโซเชียล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การระบายความโกรธหรืออารมณ์ด้านลบของเด็กวัยรุ่น ว่า วิธีง่ายๆ คือ การเบี่ยงเบนตัวเองจากความโกรธนั้นชั่วคราว เช่น ดูหนังฟังเพลง หรือระบายความรู้สึกโกรธในรูปแบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อใคร เช่น เขียนใส่กระดาษแล้วฉีกกระดาษทิ้ง ชกกระสอบทราย หรือชกผ้า เป็นการยกย้ายพลังงานความโกรธ ไปเป็นวิธีสร้างสรรค์อื่นๆ แต่ที่ดียิ่งขึ้นคือ บอกเล่าหรือระบายให้คนมีวุฒิภาวะแล้วฟัง ซึ่งจะทำได้ลำดับความคตินั้นอีกครั้ง ส่วนการระบายลงในโซเชียลมีเดีย จะได้อารมณ์การระบายออกคล้ายๆ เดิม แต่อาจกลายเป็นการละเมิดผู้อื่นที่รุนแรงโดยที่ไม่รู้ตัว หลังจากนั้นอาจถูกส่งต่อออกไปอีกจำนวนมาก เหมือนถูกส่งคมจับจ้องมองในทิศทางที่เป็นอันตรายเป็นปัญหาได้ ต้องเตือนใจทุกคนให้ระมัดระวัง หากไม่มีสติ ไม่นิ่งพอ หรือไม่รอบคอบพอ ไม่ควรสุ่มเสี่ยงทำให้ตัวเองเป็นผู้บูลลี่คนอื่น หรือในที่สุดอาจกลับมาถูกบูลลี่ รวมถึงเป็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆ ได้ง่ายตาย</p>	
<p>พบ'สตรอร์วเบอร์รี่'โยง'ตบักเสบเอ'ระบาดในสหรัฐอเมริกา-แคนาดา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เอฟดีเอ) สหรัฐฯ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis A) ในหลายรัฐของสหรัฐฯ และแคนาดา มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับสตรอร์วเบอร์รี่ออร์แกนิกปนเปื้อน ยี่ห้อ "เฟรชแคมโป" (FreshKampo) และ "เอชอีบี" (HEB) ซึ่งวางจำหน่ายระหว่างวันที่ 5 มี.ค. ถึง 25 เม.ย. ในร้านค้าหลายแห่ง โดยจากการสอบสวนผู้ป่วยหลายรายในแคนาดา รวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐมินเนโซตาของสหรัฐฯ มีการซื้อสตรอร์วเบอร์รี่ดังกล่าวก่อนจะล้มป่วย เริ่มแสดงอาการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. ทั้งนี้ เอฟดีเอรายงานการตรวจพบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีในสหรัฐฯ รวม 17 ราย ซึ่งผู้ป่วย 12 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยจากเชื้อไวรัสฯ ที่แพร่เชื้อง่ายและทำให้เป็นไข้ คลื่นไส้ ปวดท้อง และเหนื่อยล้า</p>	-